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“ผมโตข้ึนพร้อมกับความทรงจำาว่า ตอนเด็กๆ...ชายหาดสมิหลาที่ 

พ่อพามาเล่นน้ำาทะเลมันกว้างไกลสุดตา แต่ทุกวันน้ีเดินสองสามก้าวก็ถึง

ทะเลแล้ว ผมสงสัยว่ามันเกิดอะไรข้ึนกันแน่ เมื่อมีโอกาสมาทำาโครงการนี้ 

ถงึไดรู้ว้า่ทกุอยา่งทีส่ง่ผลตอ่ระบบนเิวศชายหาดนัน้ เกดิจากฝีมอืมนษุย์อย่าง

เราทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม”

หัชสชัย จันทศรี หรือ	 “ตอง”	 มิได้ปล่อยให้เรื่องราวทั้งหมดอยู่เพียงแค่	 

“ความทรงจำา”	เท่านั้น	แต่เมื่อมีโอกาส	เขาได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้	ดูแล	

และร่วมกันปกป้องผืนทราย	อันเป็นสถานที่บันทึกความทรงจำาของเขาในวัยเด็ก	

“ก่อนหน้าที่จะมาจับเรื่องนี้...ผมเคยเป็นอาสาสมัครวัดหาดมาก่อน”

จากเยาวชนผู้มีจิตอาสาสู่อาสาสมัครวัดชายหาดที่เข้มแข็ง	 ที่มารวมตัวกัน

เพื่อศึกษาพื้นที่แหลมสนอ่อน	 โดยหวังว่า	 “ข้อมูล”	 นี้จะช่วยบอกเล่าเรื่องราว

คณุคา่ความสมบรูณข์องปา่สน	และมสีว่นในการ	“กระตุน้”	ใหพ้ลเมอืงสงขลาเกดิ

ความตระหนักและหวงแหนแหลมสนอ่อนได้ในที่สุด

กอ่นทีป่า่สนผนืเดยีวและผนืสดุทา้ยแหง่นี.้..จะเหลอืเพยีงความทรงจำา 

 คือ “ป่าสน” ผืนเดียวและผืนสุดท้าย
ปา่สนธรรมชาตบิรเิวณแหลมสนออ่นของจงัหวดัสงขลา	เปน็ปา่สนผนืเดยีว

และผืนสดุทา้ยทีเ่หลอือยูใ่นตวัเมอืงสงขลา	มคีวามสำาคญัและมปีระโยชนม์หาศาล

ต่อคนสงขลา	 โดยเฉพาะการเป็นระบบนิเวศที่ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่ง	 และ 

เป็นแนวกันคลื่นลมพายุได้เป็นอย่างดี	 รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่ของ 

นกสวยงามนานาชนิด

และ	“ป่าสน”	ที่อยู่คู่กับ	“หาดสมิหลา”		มายาวนานหลายชั่วอายุคนจน

ชาวสงขลาเรยีกขานกนัตดิปากวา่	“แหลมสนออ่น”	แหง่นี	้กำาลงัอยูใ่นภาวะทีต่อ้ง

“แหลมสนอ่อน”
ป่าสนผืนสุดท้ายของสงขลา
กลุ่มสมรม

“ ป่าสนธรรมชาติบริเวณแหลมสนอ่อนของจังหวัดสงขลา	เป็นป่าสนผืนเดียวและ 
ผืนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตัวเมืองสงขลา	มีความสำาคัญและมีประโยชน์มหาศาลต่อ 

คนสงขลา	โดยเฉพาะการเป็นระบบนิเวศที่ช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งและเป็นแนวกัน 
คลื่นลมพายุได้เป็นอย่างดี	รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ของนกสวยงามนานาชนิด	”
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ฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน	 เพราะในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเกิดการหักโค่นล้มตายจาก 

ผนืหาดเปน็จำานวนมาก	โดยเฉพาะในช่วงทีเ่กดิเหตกุารณว์าตภยัเมือ่ปลายป	ี2553	

ทำาให้ต้นสนล้มตายไปเกือบ	10,000	ต้น

“ปา่สนเปน็พืน้ทีป่า่ทีม่คีวามสำาคญัอย่างมากตอ่ระบบนเิวศชายฝัง่ ชว่ยลด

การกัดเซาะชายฝั่งจากคล่ืน และยังเป็นแนวกันลมพายุ แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่

ละเลยความสำาคัญของป่าสนไป อีกท้ังประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

ชายหาด และยงัมองวา่ปา่ชายหาดไม่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ จึงมกัเปน็

ตัวเลือกแรกๆ ที่จะถูกทำาลายเพื่อสร้างแหล่งรองรับนักท่องเที่ยว” อดีตนายก

เทศมนตรเีทศบาลเมอืงสงขลา พรีะ ตันตเิศรณ	ีหรอื “ลงุพีระ” ของเดก็ๆ	ชาว

สงขลาเคยกล่าวไว้ในช่วงที่จะมีการนำาพื้นที่ป่าสนผืนสุดท้ายของคนสงขลาไปทำา

เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว

แต่ “เยาวชนสงขลา” มองว่านี่เป็น “โอกาส” ที่พวกเขาจะได้ “ค้นหา

ความรู”้ และสรา้ง “ความเขา้ใจ” เพือ่ใหค้นสงขลาหนักลบัมาเหน็ความสำาคญั

ของป่าสนแห่งนี้ 

ดว้ยเหตนุีจึ้งทำาใหต้อง	และ สุจาร ีบญุยอด หรอื “เมย”์  จากมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสงขลา	นทิศัน ์รตันฉายา หรอื “เฟริส์”	จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์

ศวิกร มนิอนิ หรอื “โม” และ นฤพล ไกรนรา หรอื “โอม” จากวทิยาลยัเทคโนโลยี

สงขลา รวมตัวกันภายใต้ชื่อ “กลุ่มสมรม” อันหมายถึง แหล่งรวมเยาวชนผู้มี

จิตสำานึกและต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกันทำาโครงการ

ศึกษาป่าสนธรรมชาติบริเวณแหลมสนอ่อน

ตองหนึง่ในแกนนำาเลา่วา่	สาเหตทุีเ่ปน็แรงผลกัดนัให้พวกเขารวมตวักนัอยา่ง

กะทันหันเป็นเพราะลุงพีระ	 ตันติเศรณี	 ผู้ที่ต่อสู้เพื่อชาวสงขลาถูกลอบทำาร้าย 

จนเสียชีวิต

“ตอนนัน้พวกเราเป็นนกัศกึษาที่ม่าฝกึงานกบัสงขลา

ฟอรั่ม และเป็นอาสาสมัครวัดชายหาดอยู่ด้วย เราเห็นว่า

ลงุพรีะเปน็คนจรงิจงัทีต่อ่สูเ้รือ่งแหลมสนออ่นและตอ่สูเ้พือ่

ชาวสงขลามายาวนาน เมื่อคนล้มไปหนึ่งคน ผมจึงคิดว่า 

มันถึงเวลาแล้วที่ชาวสงขลาต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อเพื่อปกป้อง

บา้นเมอืงของตวัเองบา้ง ยอมรบัวา่ตอนนัน้กลวัมาก แตส่ิง่

ทีท่ำาใหก้า้วผา่นความกลวัมาไดค้อื ความคดิทีว่า่ถา้พวกเรา

ไม่ช่วยกันปกป้องแหลมสนอ่อนไว้แล้ว ต่อไปในอนาคต 

ถา้มนัถกูทำาลายไปหมด แล้วเราจะบอกลกูหลานไดอ้ยา่งไร

ว่ามันแค่...เคยมี”

พวกเขาก็เดินหน้าเสนอ	“โครงการศึกษาป่าสนธรรมชาติ

บริเวณแหลมสนอ่อน”	ไปยังสงขลาฟอร่ัม	ซึง่โครงการดงักลา่ว

มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับระบบนิเวศ

และความอุดมสมบูรณ์ของป่าสนอ่อนเมืองสงขลา	ก่อนนำามา

เผยแพร่ให้คนท่ัวไปได้รับรู้และเกิดความตระหนักว่าป่าท่ีสมบูรณ์

นั้นมีคุณค่าอย่างไร			

“อยากใหค้นสงขลารบัรูข้อ้มลูและเกดิความตระหนกั

ว่าแหลมสนอ่อนเป็นป่าสนผืนสุดท้ายที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด

ของจังหวัดสงขลาแล้ว พืชที่ขึ้นในป่าสน อย่าง หญ้าลิงลม 

หรือผักบุ้งทะเลที่เมื่อเจริญเติบโต รากจะช่วยยึดเหนี่ยว

ต้นไม้ใหญ่และผืนทรายเวลาเกิดพายุได้ดี แต่ที่ผ่านมา 

ไม่ค่อยมีคนรู้ข้อมูลเหล่านี้ และคิดว่ามันเป็นเพียงวัชพืช

ทั่วไป ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือป่าถูกบุกรุกทำาลาย ดังนั้น 

เป้าหมายสูงสุดของพวกเราจึงมากกว่าการสร้างความ

ตระหนัก แต่คือความตั้งใจที่อยากให้ชุดข้อมูลนี้ถูกนำาไป 

ใช้ปกปอ้งผืนป่า ใชต้อ่สูก้บัผูบุ้กรกุ และเหลา่นายทนุทีก่ำาลัง

มองหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากพ้ืนท่ีแหลมสนอ่อน

นั่นเอง”

 เติมความรู้ ก่อนค้นหาความรู้ 
เพราะโครงการเป็นเรื่องของการจัดทำา	 “ข้อมูล”	 หรือ	

“ชุดความรู้”	เพื่อนำาเสนอสู่สาธารณะที่อาจจะนำาไปสู่ขั้นตอน

การตัดสินใจร่วมกัน	 กลุ่มสมรมมองว่า	 ลำาพังศักยภาพของ 

พวกเขาอาจมีไม่มากพอที่จะทำาเรื่องราวที่ใหญ่เกินตัว	 ดังนั้น

ภายใต้ระยะเวลาท่ีจำากัด	 การกำาหนดแผนงานหรือกิจกรรมที่

ร่วมกันคิดจึงต้องรัดกุม	และดำาเนินงานได้จริง		

“กอ่นลงมอืทำาโครงการ พวกเราตอ้งไปอบรมกบัทาง

สงขลาฟอรั่ม เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำางาน การออกแบบ

กิจกรรม และการลงพื้นที่ทำางานกับชุมชน…ความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการอบรมทำาให้เรารอบคอบในการทำางาน

มากยิ่งขึ้น”	ตองอธิบาย	

ซึง่แผนการดำาเนนิงานทีต่อ้งคดิกนัอยา่งรอบคอบ	ถีถ่ว้น

คือ	 การกำาหนดเป้าหมายให้ชัดเจน	 จากนั้นจึงมาร่วมกัน

ออกแบบกจิกรรมทีจ่ะนำาไปสูเ่ปา้หมายทีว่างเอาไว	้และสำาหรบั

โครงการนี	้“เปา้หมาย”	คอืการสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัคุณค่า

ของต้นสนบริเวณแหลมสนอ่อนผ่านชุดข้อมูลความรู้

“ขอ้มลูอันดบัแรกของพวกเราไดจ้ากเอกสารเทา่ทีพ่อจะ

ค้นคว้าได้ บางส่วนสอบถามจากนักวิชาการหรือครูอาจารย์ 

ในพื้นที่ เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าสน 

จนครบ เราจึงลงพื้นที่สำารวจ 2 ครั้ง...แต่ก็ไม่ได้ไปกันเองมีการ

ประสานงานนกัวชิาการทีจ่ะเตมิเตม็ความรูใ้หพ้วกเรา นอกจาก

นั้นก็มีตัวแทนเยาวชนที่ชักชวนกันลงไปดูสภาพพ้ืนที่จริงว่า 

เป็นอย่างไร เพื่อนำามากำาหนดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งต่อไป” 

“ ตอนนั้นพวกเราเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มาฝึกงานกับสงขลาฟอรั่ม	และเป็นอาสาสมัคร 
วัดชายหาดอยู่ด้วย	เราเห็นว่าลุงพีระเป็นคนจริงจังที่ต่อสู้เรื่องแหลมสนอ่อนและต่อสู้เพื่อ 
ชาวสงขลามายาวนาน	เมื่อคนล้มไปหนึ่งคน	ผมจึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ชาวสงขลา 

ต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อเพื่อปกป้องบ้านเมืองของตัวเองบ้าง	”

“	ก่อนลงมือทำาโครงการ	พวกเราต้องไป
อบรมกับทางสงขลาฟอรั่ม	เพื่อเรียนรู้ 
ขั้นตอนการทำางาน	การออกแบบกิจกรรม	
และการลงพื้นที่ทำางานกับชุมชน… 
ความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมทำาให้ 
เรารอบคอบในการทำางานมากยิ่งขึ้น	”
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ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เริ่มต้นด้วยการนำาเครือข่ายเยาวชนท่ีสนใจ

เข้าร่วมเรียนรู้ในพื้นท่ีจริง	 โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของ

สมาชิกในทีม	 คือ	อาจารย์ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล	 รวมท้ังทีมเจ้าหน้าที่

จากสงขลาฟอรั่ม	 และคุณสุภาภรณ์	ปันวารี	 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วนศาสตร์ชุมชน

เพื่อคนกับป่า	 (RECOFTC)	 คุณลัดดา	 วิไลศรี	 และคุณรัตนติกา	 เพชรทองมา	 

เจา้หนา้ทีม่ลูนธิกิองทนุไทย	ซึง่เปน็เครอืขา่ยโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา	

มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการสำารวจและการประเมินสภาพป่า	

 รู้จักป่า...รู้จักตัวเอง
เฟิร์สบอกว่า	จากการศึกษาพ้ืนท่ีแหลมสนอ่อนโดยใช้เคร่ืองมือของ	RECOFTC	

ทำาให้เรียนรู้ว่าในป่าจะมีสัญลักษณ์ท่ีบอกถึงความอุดมสมบูรณ์	 น่ันคือบรรดา 

สัตว์ต่างๆ	 เช่น	กบ	นก	และงู	 ซึ่งแสดงให้รู้ว่าป่าแห่งนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์ 

อยู่มาก	เพียงแต่ปัจจุบันมีมนุษย์บุกรุกพื้นที่ป่า	บ้างก็ล่านก	บางครั้งก็โค่นทำาลาย

ป่าเพื่อสร้างรีสอร์ท	 ทำาให้สัตว์เหล่านี้หายไป	 ส่งผลต่อระบบนิเวศของป่า	 ทำาให้

ความอุดมสมบูรณ์ลดลง	และป่าจะหมดไปในที่สุด

นอกจากน้ีเรายังเก็บข้อมูลเรื่องการวางแปลงสำารวจความอุดมสมบูรณ์ 

ของป่า	 การสังเกตชั้นเรือนยอดต้นไม้	 ชนิดพันธุ์พืชที่พบ	 วัดขนาดต้นไม้	 สังเกต

พืชที่ปกคลุมผิวดิน	 รวมถึงการคำานวณปริมาณคาร์บอนท่ีป่าสนกักเก็บไว้ได้	 

ซึ่งเป็นตัวช่วยในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ	ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เกิด

ภาวะโลกร้อนอีกด้วย

และถึงแม้ว่ากลุ่มสมรมจะมีเวลาทำาโครงการเพียง	1	เดือน	แต่กเ็ป็น	1	เดือน

ทีถ่อืวา่คุม้คา่มาก	โดยเมยบ์อกว่าปญัหาทีพ่วกเขามคืีอเวลาทีม่อียูอ่ยา่งจำากดัและ

เวลาว่างที่ไม่ตรงกัน	 ดังนั้นส่ิงที่ต้องระวังอย่างมากคือเรื่องของการจัดการเวลา

เพราะงานไม่สามารถทำาคนเดียวได้	

“ช่วงแรกปัญหาที่เราเจอมากที่สุดคือเวลาที่ว่าง 

ไม่ตรงกันของแต่ละคน ช่วงแรกยอมรับว่าไม่พอใจมาก

เวลาทีน่ดักนัมาทำางานแลว้มคีนบอกวา่ไมว่า่งและไมส่ะดวก  

ตอนนั้นในใจก็นึกว่า เราเองก็มีภาระ แต่ทำาไมเรายังมาได้ 

เลยเสนอว่าหากใครไม่ว่างช่วงไหนก็คุยกันว่าจะสามารถ

ช่วยทดแทนในส่วนใดได้บ้าง เพื่อให้งานเดินหน้าได้อย่าง

ไม่สะดุด”   

สำาหรับตองมองว่า	เวลาเป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้งานมี

ความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน		

“รู้ว่าทุกคนล้วนมีภาระท่ีต้องรับผิดชอบ ท้ังงาน ท้ังเร่ือง

ส่วนตัว แต่ถ้าจัดการเวลาไม่เป็น ทุกอย่างก็พัง แต่หากเรา

ใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลาเพื่อหลีกหนีสิ่งหนึ่งก็คงจะไม่ใช่” 

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม	เวลา	1	เดือนที่ทั้ง	5	คนได้มารวมตัว

กันเพื่อทำาโครงการนั้น	 ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาส้ันๆ	 แต่ก็ทำาให้

พวกเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้น	 ตามมาด้วยความภาคภูมิใจที่ 

น้อยคนนักจะได้รับความรู้สึกนี้	

ตองบอกว่า	 เม่ือก่อนเวลาทำางานกลุ่มที่มหาวิทยาลัย	

ยอมรับเลยว่าขี้เกียจมาก เมื่อไหร่ที่เพื่อนโทรมาตามให้ไป

ทำางานก็มักจะอ้างเหตุผลต่างๆ นานา เพ่ือท่ีจะได้ไม่ต้องไป 

แต่เมื่อได้มาทำาโครงการนี้รู้เลยว่าตัวเองโตขึ้นมากเพราะมี

เพื่อนหลายคนทัก

“ยอ้นกลบัไปมองตวัเองในอดีตกย็งัสงสยัวา่ทำาไมเรา

เป็นอย่างนั้น แต่วันนี้จากเสียงสะท้อนของเพื่อนที่บอกว่า

ตองมีความรับผิดชอบมากข้ึน จึงเริ่มสังเกตตัวเองถึงได้รู้

ว่าเราไม่ใช่ตองคนเดิมแล้ว รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้น กลายเป็น

คนสมรมเหมอืนชือ่กลุม่ คอื คนทีท่ำาได้ทกุอยา่งไมเ่กีย่งงาน 

และเมื่อเราไม่เกี่ยงงาน ประสบการณ์ก็มากข้ึน มีโอกาส

ร่วมงานกับคนหลายรูปแบบ เกิดความคุ้นเคยกับการส่ือสาร 

ตองว่าข้อน้ีสำาคัญมากท่ีทำาให้กลายเป็นคนกล้าแสดงออก 

กล้าเสนอความคิดเห็น และกล้าพูดในที่สาธารณะ” 

นอกจากนั้นตองยังเอ่ยปากชมเพื่อนร่วมทีมอย่างเฟิร์ส 

อีกด้วยว่า	 ช่วงก่อนจะจัดกิจกรรมพากลุ่มเยาวชนเครือข่าย

เข้าไปในป่าสนเพื่อศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน	 ช่วงนั้นเฟิร์สค่อนข้าง

ประหม่าและกังวลมาก	 เพราะต้องทำาหน้าที่เป็นคนบรรยาย

ขอ้มลู	ซึง่เฟริส์มกัจะบน่อยูเ่สมอวา่อายและไมก่ลา้	เวลาทีต่อ้ง

พูดต่อหน้าคนจำานวนมาก	และแม้จะบ่นทุกวัน	 แต่เพื่อนๆ	ก็

จะเห็นเฟิร์สพยามยามซักซ้อมและทบทวนข้อมูลอยู่เสมอ   

จนในที่สุดจากความพยายามของเฟิร์สส่งผลให้วันนั้นเขา

สามารถสื่อสารให้น้องๆ เข้าใจได้เป็นอย่างดี ไม่เคอะเขิน  

“คดิวา่วนันัน้เฟริส์คงภมูใิจในตวัเองมาก เพราะตัง้แตรู่จ้กักนัมา

ก็เพิ่งเคยเห็นเฟิร์สยิ้มด้วยแววตาสดใสมากขนาดนี้”

พวกเขาบอกวา่เหน็แหลมสนออ่นมาตัง้แตเ่ด็ก แตไ่ม่

กล้าเข้าไป และไม่เคยรู้เลยว่าแหลมสนอ่อนนั้นสมบูรณ์

เพียงไร

แต่วันนี้พวกเขาภูมิใจอย่างที่สุดที่มีส่วนในการเปิด

พื้นที่ป่า และพาเยาวชนกลุ่มเครือข่ายประมาณยี่สิบคนไป

เรียนรู้ร่วมกัน แม้จะเป็นเยาวชนกลุ่มเล็กๆ แต่พวกเขาก็

หวังว่าน้องๆ กลุ่มนี้จะออกไปเป็นกระบอกเสียงบอกเล่า

เรื่องราวที่ได้พบ ความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าในป่าสน 

แห่งนี้ให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนรับรู้และขยายเป็นวงกว้างสู่ 

ผูป้กครองและสงัคมไดใ้นทีส่ดุ จนทกุคนเกดิความตระหนัก

หวงแหนพืน้ทีแ่หลมสนออ่นซึง่เปน็ผนืปา่สนทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ

ของเมืองสงขลา

.....

“ รู้ว่าทุกคนล้วนมี 
ภาระที่ต้องรับผิดชอบ 
ทั้งงาน	ทั้งเรื่องส่วนตัว 
แต่ถ้าจัดการเวลาไม่เป็น 
ทุกอย่างก็พัง	แต่หากเรา 
จะใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลา 
เพื่อหลีกหนีสิ่งหนึ่ง 
ก็คงจะไม่ใช่	” 
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